

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรี กกกำแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ในครั้งนี้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นั้น นอกจากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในไมตรีจิตที่ได้รับ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อาวุโสทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตาด้วยการให้สัมภาษณ์ ทั้งการสัมภาษณ์โดยตรง การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์โดยการเขียนข้อมูลให้ตามรายชื่อปรากฏในรายงานการวิจัย นอกจากนี้บางท่านยังได้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านอื่นๆ อีก จึงขออนุญาตเอ่ยนามดังนี้

นางพวงแก้ว กกกำแหง แพทย์หญิงเพทาย แม้นสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรงค์ ปริชานนท์ นายอุดม ทิรัญพุกข์ และนายธานี ภมรนิยม ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบันทึกสื่อวีดิทัศน์ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำริญพุกข์ แห่งคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวดี นิติเกษตรสุนทร แห่งสาขาวิชานิติศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ บำเพ็ญ เขียวหวาน แห่งสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินการวิจัยและการจัดทำสื่อวีดิทัศน์

นายทวี หนูทอง นายพานิช สันติวัฒน์ นายสมชัย กกกำแหง นายตรีภพ ทิพย์ศักดิ์ นายคำรณ สังข์สวน นายวิสูตร อยู่คง นายสมชาย สังข์ทอง นายวิทยา ไพบูลศักดิ์ นางสาวจุฬาลักษณ์ พรหมสุวรรณ นายเกษม สหพัฒน์วนา นายสามชาย พนมขวัญ และนางสาวฟ้าใส บุญส่ง ที่กรุณาให้การสนับสนุนทางด้านการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นายสมศักดิ์ พิริโยธา นายศุภฤกษ์ ริมใหม่ นางดวงสมร เวชกิจ และนางสาวกาญจนา ยี่รงค์ ในการจัดทำเอกสารและสื่อวีดิทัศน์ประกอบการวิจัย

อาจารย์ ดร.โกมล แพรกทอง รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ และรองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์ ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำต่อความสมบูรณ์ของการวิจัย

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีได้เอ่ยนามข้างต้นที่ได้มีส่วนผลักดันให้ งานวิจัยมีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณความดีของท่านอธิบดีตรี กกกำแหง ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการวิจัยครั้งนี้

อนึ่ง ขอขอบพระคุณศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

ผู้วิจัย